

แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

รอบการประเมิน ครึ่ง ๒/๒๕๖๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ชื่อผู้รับการประเมิน นายคมน์ ม่วงคำ

ลงนาม



วันที่

๑๕ ก.ย. ๖๓

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สังกัด

สำนักงานส่งเสริมจังหวัดอุทัยธานี

ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน นายอุดม ชูมณี

ลงนาม



วันที่

๑๕ ก.ย. ๖๓

ตำแหน่ง ประมงจังหวัดอุทัยธานี

สังกัด

กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตัวชี้วัดผลงาน	คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย					น้ำหนัก % (๑)
	๑	๒	๓	๔	๕	
๑. ระดับความสำเร็จของการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากจังหวัดในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในภาคธุรกิจ/พาณิชยกรรม/บริการในแม่น้ำสะแกกรัง	เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ	ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการ	จัดซื้อจัดจ้าง/ปฏิบัติตามวิธีการดำเนินงานโครงการ	มีการควบคุมพัสดุที่จัดหาตามระเบียบๆ	เบิกจ่ายงบประมาณโครงการได้ตามกำหนด	๒๐
๒. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	รายงานขอซื้อขอจ้าง/ได้ภายใน ๓ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ	สืบราคา ติดต่อกับผู้ขายใน ๗ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ (พัสดุประเภทที่มิสามารถซื้อจัดจ้างโดยทั่วไป เป็นปกติ)	แจ้งผู้ตรวจรับ/กรรมกรตรวจสอบภายใน ๓ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่การนัดส่งมอบงานหรือกำหนดส่งมอบงานจ้าง	จัดทำใบเบิกพัสดุให้ผู้ใช้เบิกพัสดุภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันเบิกพัสดุ	บันทึกทะเบียนคุมการเบิกพัสดุครบถ้วนตามบัญชีเบิกไป	๒๐
๓. ระดับความสำเร็จของโครงการของสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี และการประชาสัมพันธ์งานด้านประมง รวมถึงสินค้าแปรรูป และผลิตภัณฑ์ประมง	มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์งานด้านประมง การประมง	สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์งานด้านประมงตามช่องทางที่มีได้	มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์งานด้านประมง มากกว่า ๑ ช่องทาง	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์งานด้านประมง ของหน่วยงาน	มีผู้ชมข้อมูลเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานด้านประมง จากช่องทางเพจสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี และมีผู้ติดตามเพจเพิ่มขึ้นมากกว่า ๑๐๐%	๒๐
๔. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลเผยแพร่ประจำปี	ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำรายงาน	แต่งตั้งคณะกรรมการ	จัดทำแผนปฏิบัติการและแยกแยะ	บันทึกข้อมูลปริมาณเผยแพร่	รายงานบันทึกปริมาณเผยแพร่	๒๐

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดอุทัยธานี

ร่วมประชุมคณะกรรมการ

แต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดทำแผนปฏิบัติการและ

บันทึกข้อมูลปริมาณ

รายงานบันทึกปริมาณ

ตัวชี้วัดผลงาน	คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย					น้ำหนัก % (ข)
	๑	๒	๓	๔	๕	
๕.ระดับในความถี่หรือของโครงการจัดการประชุมราชการ	เชิญประชุมผู้เกี่ยวข้องไปด้ ครบถ้วน	จัดใหม่ระเบียบวาระการ ประชุม	จัดใหม่สถานที่สำหรับการ ประชุม และสิ่งอำนวยความสะดวก ตามตามสมควร	จัดให้มีการตรงตรงงานการ ประชุม	จัดให้มีการรับรองรายงาน การประชุม และรายงาน หน้างานที่เกี่ยวข้อง	๑๕
๖.ร้อยละของความถี่หรือของงานอื่น ๆ ที่ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา	น้อยกว่าร้อยละ ๔๒	ร้อยละ ๔๒-๑๐๐-๔๒-๔๙	ร้อยละ ๔๓-๑๐๐-๔๓-๔๙	ร้อยละ ๔๔-๑๐๐-๔๔-๔๙	มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๔๕	๕